

# TKS ดวงชินเน็คโตต่อ

## พิมพ์บัตรเลือกตั้งหนุน ลุยอี-พาสสปอร์ต สมาร์ทโฟนตัวใหม่

โพสต์ทูเดย์ - TKS ปีนี้ไวโ หลังได้งานพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ลุยประมูลอี-พาสสปอร์ตเสริม SYNEX มั่นใจรายได้โตจากทุกผลิตภัณฑ์ สมาร์ทโฟนเปิดตัวรุ่นใหม่

นายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี (TKS) เปิดเผยว่า ปีนี้ผลประกอบการบริษัทจะสร้างสถิติใหม่อีกครั้งจากปีก่อนมีกำไรที่ 323 ล้านบาท และรายได้ที่ 2,060 ล้านบาท เพราะได้รับงานพิมพ์บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และบัตรเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) คาดว่าจะสามารถทยอยส่งมอบและรับรู้เข้ามาเป็นรายได้ภายในช่วงไตรมาสแรกนี้ทันที และช่วงกลางปีน่าจะมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังไม่มีการเลือกตั้งมาเป็นเวลา 4-5 ปีแล้ว



สุธิดา มงคลสุธี

นอกจากนี้ บริษัทกำลังลุ้นการประมูลอี-พาสสปอร์ต ระยะที่ 3 มูลค่า 12.5 หมื่นล้านบาท มองว่าจะเข้าประมูลร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ ช่วงเดือน มี.ค.นี้ และจะทราบผลในเดือน เม.ย. รวมทั้งยังมีงานที่ต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการคลังสิ่งพิมพ์ที่ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่ เพราะมีแผนที่จะขยายสัดส่วนสินค้าที่ไม่ใช่

สิ่งพิมพ์เพื่อต่อ ยอดให้กลุ่มลูกค้าอี-คอมเมิร์ซ อีกทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ Security Forms เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานพิมพ์จะไม่ถูกการลอกเลียนแบบ

“ปีนี้เป็นปีที่ดีของบริษัท เพราะนอกจากงานหลักที่มีปริมาณที่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีแล้ว ปีนี้บริษัทจะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเข้าไปถือหุ้น 77.74% ของบริษัท ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พรินต์ติ้ง (TBSP) แบบเต็มปี และบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) หรือ SYNEX ที่ถืออยู่ 38.51% ปัจจุบันบริษัทมีงานที่รอรับรู้รายได้ 600 ล้านบาท” นายสมคิด กล่าว

น.ส.สุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SYNEX กล่าวว่า ปีนี้ยังมองว่าบริษัทจะมีการเติบโตของรายได้ประมาณ 12-15% จากปีก่อนที่ทำได้ 3.81 หมื่นล้านบาท จากทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะตลาดสมาร์ทโฟนที่จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อีกทั้งพยายามจะรุกรานโครงการที่จะทำให้มีการซื้อสินค้าที่มีอัตรากำไรที่สูงอย่างในระบบคลาวด์เซอร์วิส ระบบการรักษาความปลอดภัย และอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสู่เทคโนโลยี 5จี ที่จะมามีบทบาทสำคัญกับการสื่อสารในอนาคต

สำหรับตลาดเกมและอี-สปอร์ต ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายไอทีด้านเกมนี้อยู่อันดับที่ 20 ของโลก ขณะที่ในตลาดประเทศไทย บริษัทมีรายได้ 2,000 ล้านบาท คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 10% ของมูลค่าตลาด โดยรวมที่ 2 หมื่นล้านบาท ■